



เจตจำนงสุจริต
ของ นายสุทัศน์ ศรีจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงต่อสาธารณชนและข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นบริหารราชการในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำให้บรรลุผลสำเร็จ โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย คือมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำเป็นหลัก เพื่อรับทราบถึงกรอบนโยบายการบริหารงาน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ โดยจะมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และให้พี่น้องประชาชนในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคม ที่มีคุณภาพสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ข้างต้น ข้าพเจ้าจะบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน ข้าพเจ้าจะใส่ใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด จะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ใด ตลอดจนมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมรับผิดชอบ และยอมรับผลการตัดสินใจและการบริหารของตนเอง และขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท โดยจะไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ

(นายสุทัศน์ ศรีจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ